

**ĐỀ ÁN****Thành lập Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Bến Tre****I. THỰC TRẠNG**

Bến Tre là tỉnh ở miền Tây Nam Bộ, thuộc đồng bằng sông Cửu Long, diện tích tự nhiên của tỉnh có 2.315,01 km<sup>2</sup>, phía bắc giáp tỉnh Tiền Giang, có ranh giới chung là sông Tiền, phía tây và nam giáp tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Trà Vinh, có ranh giới chung là sông Cổ Chiên, phía đông giáp biển Đông với chiều dài bờ biển 65 km. Bốn con sông lớn: Tiền Giang, Ba Lai, Hàm Luông, Cổ Chiên bao bọc và chia Bến Tre thành ba phần: cù lao An Hóa, cù lao Bảo và cù lao Minh phù. Trong những năm qua, thực hiện chủ trương đổi mới của Đảng, Nhà nước, kinh tế, xã hội trên địa bàn toàn tỉnh có những chuyển biến tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân nói chung và tuổi trẻ trong toàn tỉnh nói riêng ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên so với yêu cầu của công việc xây dựng các thiết chế văn hóa để đáp ứng cho các hoạt động của tuổi trẻ còn hạn chế và gặp rất nhiều khó khăn, tỉnh chưa có điều kiện để xây dựng các trung tâm lớn để phục vụ cho các hoạt động của thanh thiếu nhi trong toàn tỉnh.

Đề án thành lập Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Bến Tre là một công trình quan trọng của tỉnh được phê duyệt theo quyết định số 3000/QĐ/TWĐTN ngày 03/4/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, thể hiện sự quan tâm của Trung ương Đoàn và Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đối với hoạt động thanh thiếu nhi. Dự án có nhiều hạng mục công trình có thể sử dụng cho hoạt động văn - thể - mỹ, phục vụ tốt nhu cầu học tập, vui chơi, giải trí và rèn luyện thể dục thể thao của thanh thiếu nhi. Khi công trình hoàn thành (*dự kiến đưa vào hoạt động vào 2015*) sẽ cung cấp cơ sở hạ tầng khá hoàn chỉnh của một thiết chế văn hóa, có thể khai thác đem lại lợi ích kinh tế, xã hội to lớn, nhất là đối với thanh thiếu nhi.

Nhằm khai thác tốt Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi góp phần thực hiện tốt công tác chăm lo, giáo dục thanh thiếu nhi của tỉnh, cũng như thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Đoàn, Hội, Đội, đồng thời khắc phục những hạn chế của các mô hình, sân chơi cho thanh thiếu nhi trong tỉnh. Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh xác lập một cơ chế thuận lợi hơn về kinh phí, biên chế và cho phép xã hội hóa một số hoạt động của trung tâm, đảm bảo phù hợp với mục tiêu chăm lo cho thanh thiếu nhi, là điều kiện tiên quyết cho hoạt động của Trung tâm đạt hiệu quả cao nhất.

**II. SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ THÀNH LẬP TRUNG TÂM****1. Sự cần thiết thành lập trung tâm**

Trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng, trước sự biến đổi nhanh chóng của tình hình thanh thiếu nhi, đòi hỏi việc chăm lo, đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt lành mạnh cho thanh thiếu nhi phải được quan tâm đầu tư và nâng cao chất lượng về mọi mặt.

Hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh đã có một số mô hình tổ chức các hoạt động học tập, vui chơi, giải trí cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng. Tuy nhiên, cách thức tổ chức, quản lý và các mô hình hoạt động còn phân tán, thiếu đồng bộ và chuyên sâu, chưa đáp ứng tốt nhu cầu và phù hợp với đặc điểm lứa tuổi của đa số thanh thiếu nhi tại địa phương.

Đầu tư xây dựng Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Bến Tre là thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với việc đào tạo thế hệ trẻ thông qua việc tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn thanh niên thực hiện nhiệm vụ giáo dục tinh thần và thể chất cho thanh thiếu nhi - nguồn nhân lực dồi dào cho thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; cho thanh thiếu nhi có môi trường thuận lợi trong vui chơi, giải trí, học tập và rèn luyện năng khiếu.

Được sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, trong thời gian qua, Tỉnh đoàn Bến Tre được giao làm chủ đầu tư xây dựng Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh đặt tại Thành phố Bến Tre. Trung tâm có hệ thống cơ sở vật chất khá đồng bộ có thể khai thác phục vụ cho nhu cầu học tập, rèn luyện thể dục thể thao và tổ chức các hoạt động sinh hoạt cộng đồng của thanh thiếu niên và nhi đồng.

Vì vậy, đầu tư xây dựng Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Bến Tre là đầu tư cho sự phát triển, đầu tư cơ sở vật chất giáo dục ngoài nhà trường của Tỉnh đoàn Bến Tre; Đầu tư công trình này là phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh. Để góp phần thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của tổ chức Đoàn trong thời kỳ mới thì việc xây dựng Trung tâm là hết sức cần thiết.

## **2. Cơ sở thành lập đề án**

Căn cứ Quyết định số 3000 QĐ/TWĐTN ngày 03/4/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Bến Tre;

Căn cứ Quyết định số 3167 QĐ/TWĐTN ngày 14/5/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Bến Tre;

Căn cứ Quyết định số 104 QĐ/TWĐTN ngày 13/3/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư và tổng dự án công trình Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Bến Tre;

Căn cứ Công văn số 1890-CV/TU ngày 09/11/2009 của Tỉnh ủy Bến tre về việc cấp đất xây dựng Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh Bến Tre;

Căn cứ Công văn số 1030/UBND-TCĐT ngày 29/3/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc chủ trương xây dựng Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh Bến Tre;

Căn cứ Công văn số 2415/UBND-TCĐT ngày 22/6/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc thống nhất vị trí qui mô diện tích đất xây dựng Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh Bến Tre;

### **III. VỊ TRÍ, MỤC TIÊU, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ**

#### **1. Vị trí**

Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Bến Tre nằm trong hệ thống thiết chế văn hóa của Nhà nước, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giao cho Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bến Tre làm chủ đầu tư, trực tiếp quản lý, sử dụng. Trung tâm là cơ quan hành chính sự nghiệp có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng. Trụ sở đặt tại đường tránh quốc lộ 60, giáp rạch Cái Cá, phường 6, thành phố Bến Tre.

#### **2. Mục tiêu:**

Là nơi đoàn kết tập hợp thanh thiếu nhi nhằm giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng, tham gia xây dựng tổ chức Đoàn, Hội, Đội vững mạnh; đồng hành với thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp; tham gia xây dựng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao; là nơi sinh hoạt, vui chơi giải trí lành mạnh cho thanh thiếu nhi tỉnh Bến Tre; nơi cung ứng các dịch vụ theo nhu cầu của xã hội.

#### **3. Chức năng**

Mở các lớp đào tạo về ngoại ngữ, tin học và bồi dưỡng văn hóa, tập hợp và tổ chức các hoạt động học tập, vui chơi, giải trí lành mạnh nhằm góp phần giáo dục và phát triển toàn diện thanh thiếu nhi.

Nghiên cứu, tổng kết, hướng dẫn, bồi dưỡng phương pháp nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn, Hội, Đội và tổ chức các hoạt động nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong tỉnh.

Đào tạo hoặc liên kết đào tạo, tổ chức dạy nghề, tư vấn và giới thiệu việc làm, học nghề, chính sách lao động hoặc liên quan đến quan hệ cung - cầu lao động, cung ứng lao động trong và ngoài tỉnh.

Cung ứng dịch vụ theo nhu cầu xã hội theo quy định của pháp luật.

#### **4. Nhiệm vụ**

Tổ chức các lớp học, các câu lạc bộ, các tổ, đội, nhóm chuyên... về khoa học kỹ thuật, hướng nghiệp, thẩm mỹ, văn hóa - nghệ thuật, thể dục - thể thao, kỹ năng công tác thanh thiếu nhi và các hoạt động xã hội nhằm phát hiện năng khiếu, bồi dưỡng, đào tạo tài năng.

Tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, vui chơi giải trí bổ ích và các hoạt động xã hội tại địa bàn dân cư nhằm đáp ứng nhu cầu, sở thích của đông đảo thanh thiếu nhi.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lý tưởng cộng sản, giáo dục công dân thông qua các chương trình lễ hội, nói chuyện chuyên đề, gặp mặt, giao lưu với các nhân vật tiêu biểu (*anh hùng, chiến sĩ, nghệ sĩ, nhà văn, nhà thơ...*) vào các ngày lễ kỷ niệm trong năm, các sự kiện chính trị của tỉnh theo chủ điểm sinh hoạt Đoàn, Hội, Đội

Tổ chức đào tạo, tổ chức dạy nghề, tư vấn và giới thiệu việc làm, học nghề cho thanh thiếu nhi. Thu thập tin tức, thông tin thị trường lao động bao gồm: cung - cầu lao động, chất lượng lao động, tiền lương, thu nhập.

Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc hướng dẫn phương pháp, nghiệp vụ cho hoạt động đặc thù liên quan đến công tác thiếu nhi trong toàn tỉnh, một số vấn đề liên quan đến công tác quản lý thanh thiếu nhi

Định hướng cho thanh thiếu nhi về học tập nâng cao trình độ, nghề nghiệp, tổ chức phối hợp các đơn vị chức năng, các cơ sở dạy nghề cho thanh niên.

Sử dụng và phát huy tất cả các nguồn lực tạo điều kiện cho Trung tâm tổ chức các hoạt động phục vụ phong trào Đoàn, Hội, Đội và nhiệm vụ chính trị, xã hội ở địa phương, coi đó là hình thức giáo dục thiết thực cho thanh thiếu nhi.

Quản lý và khai thác tốt cơ sở vật chất và phương tiện làm việc của Trung tâm.

Quản lý đội ngũ cán bộ, nhân viên của Trung tâm theo quy định hiện hành.

Hợp tác và liên doanh với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh để thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình; đồng thời cung ứng dịch vụ nhu cầu xã hội theo đúng quy định của pháp luật nhằm bổ sung nguồn thu cho Trung tâm, tạo điều kiện cho Trung tâm phát triển và hoạt động ngày càng hiệu quả.

Ngoài các nhiệm vụ trên Trung tâm còn thực hiện một số nhiệm vụ thường xuyên khác trong chức năng theo đúng quy định của pháp luật.

#### **IV. LOẠI HÌNH, CƠ CẤU TỔ CHỨC**

##### **1. Loại hình tổ chức**

Trung tâm được thành lập trên cơ sở phê duyệt dự án đầu tư của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre và giao cho Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bến Tre làm chủ đầu tư. Sau khi hoàn thành và đi vào hoạt động Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu do ngân sách Nhà nước đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động trong 3 năm đầu.

Tên gọi: ***Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Bến Tre.***

##### **2. Cơ cấu bộ máy**

##### **2.1. Ban Giám đốc: Gồm 1 Giám đốc và 03 Phó Giám đốc**

Giám đốc là người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm trước pháp luật và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về toàn bộ hoạt động của Trung tâm. Giám đốc Trung tâm do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn bổ nhiệm trên cơ sở được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy.

Phó Giám đốc: là cán bộ chuyên trách giúp việc cho Giám đốc ở các lĩnh vực chuyên môn được Giám đốc phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc, trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công theo quy định của pháp luật. Phó Giám đốc do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn ký bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm.

## **2.2. Các phòng chuyên môn**

Phòng Tổ chức - Hành chính có nhiệm vụ tham mưu với Ban Giám đốc về công tác cán bộ, quản lý tài sản, trang thiết bị, quản lý tài chính, công tác đối ngoại, công tác văn thư - lưu trữ, công tác thi đua, khen thưởng.

Phòng Nghiệp vụ, năng khiếu công tác thanh thiếu niên có nhiệm vụ tham mưu thực hiện các hoạt động giáo dục truyền thống, văn hóa - nghệ thuật, thể dục - thể thao, vui chơi bổ ích và các hoạt động xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu, sở thích của đại đa số thanh thiếu nhi. Hướng dẫn công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh; hướng dẫn phương pháp nghiệp vụ thanh niên; thực hiện các lớp đào tạo, bồi dưỡng năng khiếu, nghiệp vụ, quản lý các câu lạc bộ, các tổ, đội, nhóm chuyên trên tất cả các lĩnh vực hoạt động.

Phòng Đào tạo hướng nghiệp có nhiệm vụ tham mưu thực hiện công tác quản lý, chiêu sinh các lớp đào tạo, dạy nghề, giới thiệu việc làm, tư vấn nghề nghiệp cho người lao động.

Phòng Kế hoạch kinh doanh có nhiệm vụ tham mưu thực hiện xây dựng kế hoạch kinh doanh ngắn hạn, dài hạn, công tác thống kê tổng hợp các hoạt động kinh doanh; quản lý, thanh quyết toán các hợp đồng kinh tế; thống kê tổng hợp tình hình kinh doanh của Trung tâm và phân tích đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh tháng, quý, năm.

\* Trưởng, Phó các phòng do Giám đốc bổ nhiệm trên cơ sở đồng ý của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn.

## **V. ĐIỀU KIỆN CẦN THIẾT**

### **1. Tiền lương**

Tiền lương của cán bộ, công chức Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Bến Tre được áp dụng bằng lương hành chính, sự nghiệp ban hành theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP, ngày 14/12/2004 của Chính phủ về việc quy định chế độ tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

### **2. Kinh phí hoạt động**

Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Bến Tre là đơn vị sự nghiệp có thu do ngân sách Nhà nước đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động.

Hoạt động tài chính của Trung tâm được thực hiện theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP, ngày 24/4/2006 của Chính Phủ quy định về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Trong thời gian đầu thành lập Trung tâm sẽ được ngân sách Nhà nước đảm bảo toàn bộ. Sau 3 năm sẽ tiến hành đánh giá kết quả hoạt động để xác định

lại loại hình cho phù hợp, phấn đấu chuyển sang loại hình đơn vị sự nghiệp tự chủ một phần kinh phí hoạt động.

### **3. Biên chế**

Biên chế của Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Bến Tre là biên chế sự nghiệp khối Đảng, căn cứ chức năng, nhiệm vụ Trung Tâm, Giám đốc Trung tâm sẽ thống nhất với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn báo cáo Ban Tổ chức Tỉnh ủy xem xét, đề xuất với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh. Chức danh Giám đốc Trung tâm sẽ do đồng chí Phó Bí thư Tỉnh đoàn kiêm nhiệm.

Biên chế đề xuất: 17 biên chế được bố trí như sau:

#### **3.1. Lãnh đạo: 03 người**

- 01 Phó Giám đốc phụ trách tổ chức, hành chính - quản trị, đào tạo, tư vấn, dạy nghề.

- 01 Phó Giám đốc phụ trách nghiệp vụ, năng khiếu thiếu nhi và các hoạt động đặc thù của Đoàn, Hội, Đội.

- 01 Phó Giám đốc phụ trách kế hoạch kinh doanh.

#### **3.2. Phòng Tổ chức - Hành chính: 05 người**

- 01 Trưởng phòng (*ngạch chuyên viên*): Phụ trách công tác tổ chức hành chính, tham mưu công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá cán bộ.

- 01 Phó Trưởng phòng kiêm tổng hợp (*ngạch chuyên viên*): Tham mưu việc sử dụng cơ sở vật chất, kỹ thuật, hậu cần phục vụ cho các hoạt động và phục vụ cho đời sống cán bộ công nhân viên trong cơ quan. Phương tiện thông tin, tiếp khách và báo cáo tổng hợp hoạt động của Trung tâm.

- 01 Kế toán kiêm quản trị (*ngạch chuyên viên*): Tham mưu, đề xuất việc mua sắm tài sản và quản lý tài sản của cơ quan, dự toán kinh phí hoạt động, kế toán Trung tâm, quản lý hồ sơ, sổ sách theo quy định. Đề xuất, quản lý phương tiện đi lại, tiện nghi làm việc.

- 01 Thủ quỹ kiêm văn thư, lưu trữ (*ngạch chuyên viên hoặc cán sự*): Tham mưu việc tiếp nhận văn bản đến, chuyển văn bản đi, lưu trữ hồ sơ cơ quan, thủ quỹ Trung tâm.

- 01 Chuyên viên phụ trách tổng hợp, thi đua khen thưởng, kỷ luật.

#### **3.3. Phòng Nghiệp vụ, năng khiếu công tác thanh thiếu niên: 03 người**

- 01 Trưởng phòng (*ngạch chuyên viên*): Phụ trách chung việc tham mưu các hoạt động lễ hội, giáo dục truyền thống, bồi dưỡng, huấn luyện kỹ năng công tác thanh thiếu niên và các lớp năng khiếu cho các em thiếu nhi, chiêu sinh, quản lý, làm việc với các cộng tác viên, giáo viên giảng dạy các lớp năng khiếu

- 01 Phó Trưởng phòng (*ngạch chuyên viên*): phụ trách các hoạt động lễ hội, giáo dục truyền thống cho thanh thiếu nhi. Nghiên cứu, theo dõi các hoạt động, xây dựng mô hình, phương pháp công tác Đội thiếu niên tiên phong Hồ

Chí Minh, hướng dẫn công tác, nghiệp vụ của các hoạt động đặc thù của Đoàn, Hội, Đội. Phụ trách các lớp năng khiếu thuộc về lĩnh vực thẩm mỹ, nghệ thuật, sáng tạo như: hát, múa, đàn, trống - kèn, hội họa, rèn chữ, nữ công... và các lớp năng khiếu về lĩnh vực thể dục, thể thao.

- 01 Cán bộ (*ngạch chuyên viên*): chuyên thiết kế, tham mưu tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao, về nghiệp vụ, kỹ năng công tác cho lứa tuổi thanh niên, phụ trách khối biểu diễn, hội nghị, thể thao, phương pháp nghiệp vụ về Đội TNTP Hồ Chí Minh. Phụ trách các câu lạc bộ, đội, nhóm, các lớp năng khiếu chuyên sâu về lĩnh vực thể dục, thể thao như: acrobic, võ thuật, bơi lội, cầu lông, bóng bàn... phụ trách hồ bơi, sân tennis, bóng chày...

### **3.4. Phòng Đào tạo, hướng nghiệp: 03 người**

- 01 Trưởng phòng (*ngạch chuyên viên*): Phụ trách chung, tham mưu việc mở lớp bồi dưỡng, đào tạo liên kết với các đơn vị khác.

- 01 Phó Trưởng phòng (*ngạch chuyên viên*): tham mưu mở các lớp đào tạo, học nghề, tổng hợp, phân tích nhu cầu học nghề, tập huấn kỹ năng sinh hoạt Đoàn, Hội, Đội.

- 01 Cán bộ (*ngạch chuyên viên*): Phụ trách các lớp đào tạo, bồi dưỡng, dạy nghề, tập huấn kỹ năng sinh hoạt Đoàn, Hội, Đội.

### **3.5. Phòng Kế hoạch kinh doanh: 03 người**

- 01 Trưởng phòng (*ngạch chuyên viên*): Phụ trách chung việc tham mưu kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh; đề xuất các giải pháp nhằm duy trì và thúc đẩy hoạt động kinh doanh; tìm kiếm và phát triển quan hệ với các khách hàng và đối tác tiềm năng để đàm phán ký kết hoạt động kinh doanh.

- 01 Phó Trưởng phòng (*ngạch chuyên viên*): Tham mưu, xây dựng chiến lược kinh doanh, lập, triển khai thực hiện kế hoạch. Hỗ trợ công tác theo dõi công nợ; cập nhật, phổ biến các văn bản pháp quy liên quan đến lĩnh vực kinh doanh.

- 01 Cán bộ (*ngạch chuyên viên*): Xây dựng kế hoạch, giải pháp và tổ chức thực hiện các chương trình nghiên cứu và phát triển, huấn luyện, đào tạo và ứng dụng KHKT trong hoạt động kinh doanh. Tham mưu báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh tháng, quý, năm.

### **3.6. Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ: (Hợp đồng)**

- Nhân viên lái xe: 01 (*hợp đồng*).

Trình độ: 12/12 trở lên có bằng lái xe dấu D trở lên.

Công việc: lái xe cơ quan

- Nhân viên tạp vụ: 01 (*hợp đồng*)

Trình độ: 9/12 trở lên

Công việc: vệ sinh và lau dọn gọn gàng cơ quan, hội trường, nhà ăn, nhà nghỉ...

- Nhân viên bảo vệ: 01 (*hợp đồng*).

Trình độ: 12/12

Công việc: bảo vệ Trung tâm.

## VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Ban Thường vụ Tỉnh đoàn ra quyết định thành lập Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Bến Tre, xây dựng quy chế hoạt động, bổ nhiệm các chức danh theo phân cấp quản lý cán bộ, định hướng nội dung đảm bảo cho Trung tâm hoạt động ổn định sau khi quyết định thành lập

- Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp cùng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng đề án biên chế trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Sở Tài chính xây dựng kế hoạch tài chính của Trung tâm đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất và toàn bộ kinh phí cho Trung tâm hoạt động trong 03 năm đầu tiên.

- Các sở ngành liên quan căn cứ các quy định pháp luật hiện hành, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của mình hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Trung tâm hoạt động hiệu quả.

Trên đây là Đề án thành lập Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Bến Tre. Ban Thường Vụ Tỉnh đoàn kính trình./.

### Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Sở Tài chính;
- Sở Nội vụ;
- BTV Tỉnh đoàn;
- Ban TC-KT Tỉnh đoàn;
- Lưu VT.

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

BÍ THƯ



Trần Quốc Việt